



สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>ร่าง พ.ร.บ. อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้า ร่างพ.ร.บ. อสม. ว่า กรม สบส. ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างฯ ในหมวด 3 จากเดิม "สิทธิประโยชน์" เป็น "สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนกิจการ อสม." และเพิ่มอีก 3 มาตรา คือ มาตรา 43-45 กำหนดให้กรม สบส. เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนกิจการ อสม., กำหนดแหล่งที่มาของเงินและการนำเงินรายได้เข้าบัญชี การสนับสนุนกิจการ อสม. โดยไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เนื่องจาก คกก.นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนแจ้งว่า การจัดตั้งกองทุน อสม. ไม่เข้าข่ายเป็นทุนหมุนเวียนตาม พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ.2558 ซึ่ง ก.คลัง ได้เห็นชอบแล้ว เมื่อ 3 มี.ค. และได้ลงนามส่งร่างฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพื่อเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า แหล่งที่มาของเงินในการสนับสนุนกิจการ อสม.ตามมาตรา 44 มาจาก 1. เงินและทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค 2.เงินสมทบจาก อสม.ที่มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการ 1,090,163 คน 3.เงินสมทบจากการแจ้งเบาะแสยาเสพติด 4.รายได้อื่น ๆ และ 5.ดอกผลผลประโยชน์หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงิน หรือทรัพย์สิน ส่วนการนำมาใช้ในการบริหารกิจการ อสม. มี 3 กรณี คือ 1.การช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน 2.เป็นสวัสดิการสำหรับ อสม. สูงอายุที่ไม่ได้รับเงินค่าป่วยการ และ 3.การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ปลูกป่าสมุนไพรรักษาโรคเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมว.สธ. และนายนาธาพัฒนา แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ก.ทรัพยากรฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งปลูกสมุนไพรรักษาโรคในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อนำมาใช้ในระบบสุขภาพและเศรษฐกิจ และการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม สร้างงานสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ</p>	
<p>งาน Oriental Wellness สุขภาพดี วิถีตะวันออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, INN)</p> <p>- นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน “Oriental Wellness สุขภาพดี วิถีตะวันออก” พร้อมด้วย นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ ดร.เกศภัทรหญิงมณฑกา ธีรชัยสกุล ผอ.กองเศรษฐกิจสมุนไพรรอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ภายในงานมีนิทรรศการ บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาโรค คุณภาพ กิจกรรมดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยและแผนตะวันออก</p>	
<p>วันคล้ายวันสถาปนา สพฉ. ครบรอบ 17 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ข่าวสด)</p> <p>- นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขาธิการ รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี สพฉ. และพิธีปล่อยสารคดีสิทธิ์เพื่อสร้าง "พระนิรันตราย" พระประจำ สพฉ. ภายในงานมีการเปิดตัว Digital Platform กลางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาระบบบริการให้ทันสมัย และลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉิน มีการรณรงค์ "สิบพันไทย ร่วมใจ CPR" เพื่ออบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น การมอบปริญญาดุษฎีศาสตรบัณฑิตให้แก่นักศึกษาพยาบาลฉุกเฉิน และรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งการเสวนาหัวข้อสำคัญ อาทิ 17 ปี ประชาชนได้อะไรจากการแพทย์ฉุกเฉิน, นวัตกรรมดิจิทัลกับการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน, และศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน</p>	


สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

<p>วางแผนตั้งสถาบันกรมการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, hfocus)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า กรมการแพทย์ เพิ่มความเชี่ยวชาญบุคลากรทางการแพทย์ต่อเนื่อง เพื่อประชาชนได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม ในอนาคตเตรียมตั้ง DMS Institute สถาบันกรมการแพทย์ เป็นศูนย์กลาง การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ หนุนผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่เชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์-พยาบาล-สหวิชาชีพ มุ่งพัฒนาและ ขยายศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ</p>	-
<p>สมุนไพรมุ่งสตรี-ท่านวดชะลอวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยว่า เนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค.ของทุกปี กรมฯ แนะนำเคล็ดลับ การดูแลสุขภาพสตรีให้ร่างกายแข็งแรง อ่อนเยาว์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะสมุนไพรรักษาโรค การอบสมุนไพรรวมถึงการบริหารใบหน้าด้วยท่าฤๅษีดัดตน พร้อมทั้งฝึกการควบคุมอารมณ์ ทำจิตใจให้แจ่มใส ปราศจากความเครียด และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดกรองโรค</p> <p>- ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า สมุนไพรที่แนะนำ ได้แก่ 1.ว่านชักมดลูก รักษาอาการ ประจำเดือนมาไม่ปกติ ตกขาว และช่วยขับน้ำคาวปลา 2.ขมิ้นชัน แก้อาการผื่นคัน ท้องอืด และช่วยลดการอักเสบ และ 3. ไพล บรรเทาปวดข้อ ปวดประจำเดือน และขับน้ำคาวปลา นอกจากนี้ ยังมีหัตถการทางการแพทย์แผนไทย ได้แก่ นวดไทย ช่วย ผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวด และกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และอบไอน้ำสมุนไพรมุ่งชะลอวัย ช่วยให้หลับดีขึ้น คลายกล้ามเนื้อ ผิวพรรณ เปล่งปลั่ง และดีต่อระบบทางเดินหายใจ ในส่วนของการออกกำลังกาย แนะนำ 7 ท่านวดใบหน้าสไตล์ไทย เช่น ท่าเสยผม ท่าแบ่ง เซ็ดปาก เซ็ดคาง กดใต้คาง ภูหนานู-หลังหู และตบท้ายทอย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต บำรุงสายตา และชะลอวัย</p>	-
<p>เปิดตัวเครื่อง SPECT/CT</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, hfocus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า การติดตั้งเครื่อง SPECT/CT รุ่นใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายยกระดับคุณภาพการรักษาและการวินิจฉัยโรคของกรมการแพทย์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เสริมสร้างศักยภาพ บุคลากร ขยายการเข้าถึงบริการ และลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วย โดยเครื่อง SPECT/CT เป็นเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยวินิจฉัย โรคมะเร็งและโรคซับซ้อนอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่ง รพ.มะเร็งชลบุรี นำมาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 6 ได้รับการ รักษาที่ดีขึ้น ลดภาระการเดินทาง และช่วยให้แพทย์ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	-
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, prd.)</p> <p>- นพ.วรัญญู จ่านองประสาทร นพ.สสจ.เชียงใหม่ เผยจุดความร้อนภาคเหนือเริ่มลดลง แต่ไฟป่ายังลามหลายจุด จึงได้ ประสานให้ทุกหน่วยบริการในสังกัดดำเนินการ 3 เรื่องทันที คือ 1.เฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนในการป้องกันและดูแล สุขภาพ และวางแผนการดำเนินชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 2.ดำเนินการเชิงรุก ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อดูแลสุขภาพและติดตามการรักษากลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน และ 3.แจกหน้ากาก ป้องกันฝุ่น ในกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและติดเตียง ทั้งที่มารับบริการในสถานพยาบาลและในชุมชน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สัมภาษณ์กรณีทุจริตยา รพ.ทหารผ่านศึก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- ล่าสุด ทีมข่าวเนชั่นทีวี สํารวจร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพฯ ใกล้โรง รพ.ศิริราช ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข่าวการทุจริตยาของ รพ.ทหารผ่านศึก เพื่อนำออกมาขาย จากการสอบถามไม่ต่ำกว่า 10 ร้าน ต่างปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ออกสื่อ แต่บางร้านให้ข้อมูลกับนักข่าวเบื้องต้นว่า เรื่องดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการซื้อขายยาและเวชภัณฑ์ใดใด กลุ่มลูกค้าที่ซื้อยาแตกต่างกัน ยืนยันว่า ในย่านนี้ไม่มีร้านใดรับซื้อยาที่นำมาขายจากประชาชนแน่นอน เป็นร้านขายยาที่มีคุณภาพ ได้รับการควบคุมถูกต้องตามกฎหมาย มีแพทย์เภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น ไม่มีใครกล้าเสี่ยงทำผิด</p> <p>- จากการสัมภาษณ์พยาบาลท่านหนึ่ง ให้ข้อมูลว่า หัวขบวนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุจริต คงมีปลายทางและมีเพื่อนฝูงในวงการค้ายา รวมถึงมีช่องทางที่จะได้เงินลงทุนจ่ายให้ลูกทีมกลับคืน จากการดูพฤติกรรม ขบวนการนี้อาศัยช่องโหว่ รพ. และเชื่อว่าเภสัชกรอาจมีส่วนรู้เห็นด้วย จึงต้องดูประวัติการเบิกจ่ายยาของคนไข้ หากพบความผิดปกติก็ต้องย้อนกลับไปถามแพทย์ถึงเหตุผลในการจ่ายยา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากช่องโหว่ของแต่ละ รพ. โดยเฉพาะการใช้สิทธิกรมบัญชีกลาง</p>	-
<p>ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แก้ปัญหาใบรับรองแพทย์ปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, บ้านเมือง, mcot, INN, topnews, hfocus, thaigov, thailandplus)</p> <p>- กรมการจัดหางานเปิด ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบสถานพยาบาลและใบรับรองแพทย์ปลอม ที่ใช้โดยแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ในการขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและการคัดกรองโรคของประเทศ ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ชั้น 4 กรมการจัดหางาน โดยรับเรื่องจากนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างชาติ และประชาชนทั่วไป พร้อมดำเนินการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้อง</p>	-
<p>ผู้ป่วยโรคฉี่หนู 2 วัน ปอดหายเกือบหมด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan</p> <p>- ผู้ใช้บัญชี TikTok @ruennarug เป็นพยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน เผยภาพเอกซเรย์ปอดของผู้ป่วยโรคฉี่หนู แสดงให้เห็นว่าภายใน 2 วัน ปอดถูกทำลายเกือบทั้งหมด เตือนให้รีบพบแพทย์ก่อนสายเกินไป โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคอธิบายว่า โรคฉี่หนูเกิดจากแบคทีเรียที่แพร่จากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะในพื้นที่ชื้นแฉะ อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ตาแดง และอาจรุนแรงถึงไตวาย ปอดอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ในไทยพบ 2.2%-18.9% ของผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุเป็นโรคนี้อาจหลีกเลี่ยงน้ำขัง และหากมีอาการควรรีบไปพบแพทย์ทันที</p>	-
<p>โรคหัดระบาดในสหรัฐฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ)</p> <p>- โรคหัดระบาดหนักในตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 228 ราย ทั้งหมดไม่มีประวัติรับวัคซีน ด้านศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ออกคำเตือนถึงบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักเดินทาง พร้อมคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงท่องเที่ยว ย้ำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด และเฝ้าระวังอาการใช้ร่วมกับผื่นเพื่อลดการแพร่ระบาด</p>	-
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	
-	-

